

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2772 /TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: - Cục thuế tỉnh Long An;
- Công ty TNHH Đa Năng
(Địa chỉ: Ấp 1, Nhứt Chánh, Bến lức, Long An)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/ĐN-TC10 ngày 26/6/2010 của Công ty TNHH Đa Năng về việc xác định khoản thu nhập từ chênh lệch tỷ giá. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Bộ về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1 Công văn số 7250/BTC-TCT ngày 7/6/2010 của Bộ Tài chính về một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 hướng dẫn: “Trong năm tính thuế Doanh nghiệp có phát sinh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và chi phí trả lãi tiền vay theo quy định thì thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn được xác định như sau:

+ Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn khoản chi phí lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

+ Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn khoản chi phí trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Tại điểm 1.2 Công văn số 7250/BTC-TCT ngày 7/6/2010 nêu trên hướng dẫn:

+ Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trực tiếp từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hạch toán vào doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng để xác định thu nhập doanh nghiệp.

+ Khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính sẽ được bù trừ với khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù

trừ nếu còn lãi chênh lệch tỷ giá thì tính vào thu nhập khác, nếu lỗ chênh lệch tỷ giá thì tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, đối với kỳ tính thuế năm 2009, Công ty có phát sinh một số các hoạt động kinh doanh thì nghĩa vụ thuế được thực hiện như sau:

- Đối với lãi tiền gửi, lãi cho vay bằng ngoại tệ Công ty cho vay và chi phí trả lãi tiền vay bằng ngoại tệ Công ty vay tại các ngân hàng và các tổ chức khác, Công ty thực hiện bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đối với khoản ngoại tệ thu về từ bán hàng xuất khẩu: Khi nhận được ngoại tệ từ việc bán hàng hoá xuất khẩu, doanh nghiệp xác định doanh thu và chênh lệch tỷ giá bao gồm cả chênh lệch tỷ giá tại thời điểm xác định doanh thu và chênh lệch tỷ giá phát sinh (nếu có) khi thực bán ngoại tệ cho ngân hàng được hạch toán vào doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế và Doanh nghiệp được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b),^đ

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Mar

Vũ Thị Mai